



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH

Thăm, tìm hiểu một số công trình được đầu tư theo hình thức xã hội hóa tại Quảng Ninh



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh thăm công trường hàng không quốc tế Vân Đồn.

Chiều ngày 2/4, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đi thăm, tìm hiểu một số công trình được đầu tư theo hình thức xã hội hóa

tại Quảng Ninh. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm trụ sở liên cơ các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể tỉnh Quảng Ninh, công trường hàng

không quốc tế Vân Đồn và khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn. Đây là những công trình hiện đại, được tỉnh Quảng Ninh huy động xây dựng theo hình thức xã hội hóa.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đang được đánh giá là địa phương tiên phong trong việc huy động đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Sau khi đi thăm thực tế và nghe chủ đầu tư báo cáo quá trình triển khai thực hiện các dự án, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao ưu thế của đầu tư tư nhân vào hạ tầng, không chỉ giải quyết vấn đề về vốn mà còn là tiến độ dự án, chất lượng công trình và hiệu quả kinh tế nói chung. Với những thực tế nêu trên, có thể thấy, xã hội hóa nguồn lực đầu tư hạ tầng là một lựa chọn đúng đắn không chỉ của Quảng Ninh mà còn là hướng đi cho cả nước. Trong thời gian tới, Thái Bình sẽ tiếp tục có cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng một số công trình theo hình thức xã hội hóa để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

PHẠM HƯNG

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

Kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) tại Quỳnh Phụ

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ảnh: THÀNH TÂM

Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I/2018

Đây là nội dung hội nghị trực tuyến do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức chiều ngày 2/4. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND

tỉnh; Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quý I/2018, Ban Tổ chức Trung ương, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc trung ương đã bám sát các nội dung theo chương trình công tác năm, các ý kiến

(Xem tiếp trang 4)

ĐÀO QUYÊN

► Khoảng 500ha lúa kém phát triển

Sáng ngày 2/4, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại hai huyện Vũ Thư, Kiến Xương.

Theo báo cáo của các địa phương, hiện nay, lúa xuân đang trong giai đoạn đẻ nhánh rõ đến cuối đẻ nhánh. Hầu hết các địa phương đã hoàn thành việc tía dặm, bón thúc cho lúa xuân trong tháng 3. Trên đồng ruộng đã và đang xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại lúa, đặc biệt, trong điều kiện nắng ẩm như hiện nay tạo thuận lợi cho sự phát triển của rầy lưng trắng, chuột, ốc bươu vàng. Toàn tỉnh hiện còn khoảng 500ha lúa kém phát triển rải rác ở một số xã.



Sau khi kiểm tra tại các xã: Song Lãng, Vũ Vinh (Vũ Thư); Quang Lịch, Bình Nguyên (Kiến Xương), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp cùng các địa phương thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh hại lúa, đặc biệt là bệnh đạo ôn, rầy lưng trắng để chỉ đạo nông dân phòng, trừ kịp thời. Các địa phương khuyến cáo nông dân tăng cường các biện pháp, đặc biệt là đánh bắt thủ công để diệt chuột, ốc bươu vàng. Đối với những diện tích lúa kém phát triển cần phải đưa nước vào ruộng, khẩn trương tiến hành các biện pháp chăm bón.

LƯU NGÂN

• Hơn 14.200 lượt người được giải quyết hưởng chế độ BHXH

Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), ngành Bảo hiểm xã hội luôn chú trọng tới công tác chi trả, giải quyết chế độ BHXH. Từ đầu năm đến nay, toàn ngành Bảo hiểm xã hội đã giải quyết cho hơn 14.200 lượt người hưởng chế độ BHXH, tăng hơn 760 lượt người so với cùng kỳ năm 2017, trong đó hưởng thường xuyên gần 560 người, hưởng trợ cấp 1 lần là hơn 1.800 người và chế độ BHXH ngắn hạn là gần 11.840 lượt người. Bảo hiểm xã hội các cấp cũng đã tiếp nhận và chi trả chế độ cho hơn 1.360 người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Việc giải quyết kịp thời chế độ BHXH đã góp phần cùng các cấp, ngành thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

HOÀNG LANH

• ĐÔNG HƯNG Ra quân xử lý vi phạm hành lang ATGT



Lực lượng chức năng tháo dỡ biển quảng cáo sai quy định.

Để chấn chỉnh tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ diễn ra trên quốc lộ đoạn qua địa phận xã Đông Hợp, UBND huyện Đông Hưng vừa tổ chức ra quân, huy động lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện kết hợp với Công an xã Đông Hợp ra quân xử lý các trường hợp vi phạm. Trong ngày ra quân, các lực lượng đã thu giữ: 12 biển quảng cáo, 35 pa nô, áp phích đặt sai quy định; tháo dỡ 250m² bạt làm mái che, mái vẩy; tuyên truyền, nhắc nhở gần 200 hộ dân buôn bán hai bên quốc lộ 10 thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ và Công điện số 08/CD-UBND của UBND tỉnh về việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 04 và Chỉ thị số 11 của UBND tỉnh. Sau khi ra quân xử lý các trường hợp vi phạm tại xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng tiếp tục huy động lực lượng, tiến hành xử lý các điểm tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn huyện.

THU HIỀN

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023

(Xem tin trang 2)



Mô hình trồng cam canh của ông Nguyễn Văn Vinh (xã Đô Lương, huyện Đông Hưng) cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Ảnh: TRUNG HIẾU

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HÒA

Tổ chức tốt mô hình bán trú

(Xem tin trang 3)

► Sản xuất công nghiệp 3 tháng đầu năm ước đạt 11.805,9 tỷ đồng

Theo số liệu của Sở Công Thương, giá trị sản xuất công nghiệp 3 tháng đầu năm ước đạt 11.805,9 tỷ đồng, tăng 20,66% so với cùng kỳ, đạt 21,63% kế hoạch năm 2018. Trong đó, kinh tế nhà nước ước đạt 1.599,5 tỷ đồng, tăng hơn 2,4 lần; kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 7.318 tỷ đồng, tăng 15,17%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 2.888,4 tỷ đồng, tăng 4,27% so với cùng kỳ năm 2017. Phân theo ngành công nghiệp, công nghiệp khai thác ước đạt 112,5 tỷ đồng, tăng 1,9%; công nghiệp chế biến ước đạt 10.916,5 tỷ đồng, tăng 14,66%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng và điều hòa không khí ước đạt 711,5 tỷ đồng, tăng hơn 7 lần; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 65,5 tỷ đồng, tăng 4,83% so với cùng kỳ năm 2017.

THU THUY

► VIETINBANK CHI NHÁNH THÁI BÌNH Khai trương trụ sở mới phòng giao dịch Kiến Xương

Sáng ngày 2/4, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh Thái Bình tổ chức khai trương trụ sở mới Phòng giao dịch Kiến Xương.

Phòng giao dịch Vietinbank Kiến Xương được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 6/2012 tại số 53 khu Cộng Hòa, thị trấn Thanh Nê. Với mục tiêu mở rộng kinh doanh, hướng tới phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, Vietinbank Chi nhánh Thái Bình quyết định chuyển địa điểm Phòng giao dịch Kiến Xương về Km13+500 khu Cộng Hòa, thị trấn Thanh Nê. Mặc dù mới đi vào hoạt động được gần 6 năm nhưng Phòng giao dịch Vietinbank Kiến Xương đã không ngừng phát triển. Đến ngày 28/2, Phòng đang có quan hệ tín dụng với 1.200 khách hàng với tổng nguồn vốn huy động đạt 170 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt 120 tỷ đồng. Về hoạt động dịch vụ, Phòng hiện đang quản lý 1 máy ATM, thực hiện trả lương cho 25 đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Kiến Xương với tổng số tiền chi lương khoảng 4,5 tỷ đồng/tháng.

MINH HƯƠNG